



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง

เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้าตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง หมู่ที่ 12  
ตำบลบ้านผึ้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม

ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารจำหน่ายสินค้า  
ตลาดสดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง ม.12 จำนวน 1 หลัง กว้าง 3.50 เมตร ยาว 40 เมตร หนา 0.15 เมตร  
พร้อมป้ายโครงการ ตามแบบและรายละเอียดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง โดยวิธีสอบราคา ราคากลาง  
ของงานก่อสร้างใน ครังนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 1,121,500.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน)

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่  
น้อยกว่า 560,750 .- บาท (ห้าแสนหกหมื่นเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) ระยะเวลาไม่เกินกว่า 3 ปี และเป็นผลงานที่  
เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงาน  
อื่นซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือที่องค์การบริหารส่วนตำบล เชื่อถือ  
และต้องมีสำเนาสัญญาจ้าง สำเนาหนังสือรับรองผลงาน สำเนาหนังสือรับรองสำนักทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรม  
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นปัจจุบัน โดยนำมาแสดงในวันขอรับเอกสารให้ครบถ้วน
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่  
ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทำงาน ตามระเบียบของทางราชการ ได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์ หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ  
ราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
4. เป็นผู้ที่ผ่านมาการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง
5. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล  
บ้านผึ้ง ณ วันที่ประกาศสอบราคาจ้าง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  
ในการสอบราคาจ้างในครั้งนี้
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง  
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

/7.บุคคล...

7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

8. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองเอกสารสอบราคา ในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 – 26 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง (และในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 ยื่นซองเอกสารสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ ที่ว่าการอำเภอเมืองนครพนม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30 น.

และกำหนดเปิดซอง ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2558 ตั้งแต่เวลา 09.40 น. เป็นต้นไป (องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งขอสงวนสิทธิ์ในการจัดจ้างครั้งนี้ จะมีการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือได้ก็ต่อเมื่อได้รับจัดสรรงบประมาณแล้ว และองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาใหม่หากมีค่าวัสดุ/น้ำมันดีเซล มีราคาลดลง กรณีที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้งสามารถยกเลิกการจัดหาได้)

ผู้สนใจติดต่อขอรับซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 3,000 บาท ได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง กองคลัง ตั้งแต่เวลา 08.30 น.ถึงเวลา 16.30 น. ดูรายละเอียดได้ที่([www.gprocurement.go.th/](http://www.gprocurement.go.th/)) , [www.banphung.go.th/](http://www.banphung.go.th/) , [www.npmlocal.go.th](http://www.npmlocal.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 042-199706 ต่อ 17 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ด.ต.

(พิทักษ์ ต่อยอด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง